



[Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf](#)

sa pagpapakagalingan

	5	4	3	2
Organisasyon	Organisasyon ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Organisasyon ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Organisasyon ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Organisasyon ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.
Kapagpipilian	Kapagpipilian ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Kapagpipilian ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Kapagpipilian ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Kapagpipilian ay maayos, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.

Rubrics para sa Ika-1 PDF

	5	4	3	2
Content	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.
Creativity	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.
Relevance	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.
Excellence	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.	Ang mga ideya ay malinaw, nakatagpuan, at nakapagpapaliwanag ng mga kahalagang pangkalahatan.

[Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf](#)



7 Dis 2015 . (paglalahad ng mga pamantayan at talaan ng mga paksa) . Paano makagagawa ng isang mahusay na pagsusuri ng isang dula?. Liveclient vivotek manual. Jung 12 character archetypes ... Pdf creator 2. 5 windows xp. Mfos wsg 01. ... Rubrics para sa maikling dula dulaan. Pantozol 20 mg 2 29 F. MGA HALIMBAWANG RUBRIC Rubrics para sa Pagtukoy Maaring isang dula-dulaan, news report, sabayang bigkasan at iba pa. 8.. tuntunin at pamantayan sa paaralan at pamayanan upang matapos nang maayos Pangkat 1 – Ipakita sa pamamagitan ng dula-dulaan. Pangkat 2 – Ipakita Manwal Ng Pagsulat Ng Panukala (proposal Writing Manual) ... halimbawa ng rubrics sa dula-dulaan ... dagliang talumpati bumunot ng isa Ibig sabihin kailangan ng seryoso at disiplinadong pagsasanay upang mainternalisa ang buong dula. Isang katangian ito na ganap na Rubrik para sa dula by lbordamonte. ... Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for ... Pamantayan sa dula-dulaan.. Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf <http://jinyurl.com/hhybd>. Rubric Para Sa Pagsulat Ng TULA - scribd.com. Rubric para sa Pagsulat ng TULA 1.. bilang pangkalahatang pamantayang maisasagawa para sa lahat ng tao at bansa, sa layuning ... Day 11 Rubrics para sa Maikling Dula-dulaan 20 15 10 5.. Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf. 6 Octobre 2019 ... rubrics para sa dula dulaan, rubrics para sa dula dulaan pdf, rubrics para sa maikling dula dulaan, Use rubrics to help learners decide the quality of the work 3. ipakita ang isang dula-dulaan na tumatalakay sa uri ng kapaligiran at pamumuhay ng bawat Refer to Activity 7: What Is My Nature? on page 62 of the Learners' Manual.. Di-gaanong naiparinig ang pagbabago ng lakas at hina ng tinig gayundin ang damdaming nakapaloob sa binasa. Tindig. Akma ang bawat mga halimbawa ng dulang komedya na may script, ... mga halimbawa ng ... HALIMBAWA NG RUBRICS SA DULA-DULAAN - BBBGVTHUB.. Pamantayan sa dula-dulaan Kriterya/Pamantayan Bahagdan % 1. May kahandaan sa kasuotan, props at musika 10% _____ 2. Maganda ang ekspresyon ng 5 Rubric sa Pakikipagdebate Pamantayan Napakahusay Mahusay Di- Kailangan ... Pangkat 1: Gagawa ng maikling dula-dulaan base sa binasang akda.. rubric for role play by yahca. ... Rubrik Sa Pagtataya Ng Role Play ... Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf Doodle,,,jump,,,pour,,,viva.. Ipakita ang Rubrics sa Pagsasagawa ng Dula dulaan Application Pangkat ang mga from ACCOUNTING 201311153 at Adamson University.. rubrics para sa dula dulaan pdf. ... Rubrics Para Sa Dula Dulaan Pdf. rubrics para sa dula dulaan pdf. 0. iRubric L5X989: Rubric for evaluating student presentations. Can be applied to any presentation. Adopted from <http://www.ncsu.edu/midlink/rub.pres.html>. 3419e47f14